

ที่พิเศษ/2560



วัดกุฎดวงดาว บ้านโคกเจริญ
ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง
จ.หนองบัวลำภู 39170

วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
รับเลขที่ 2987
วันที่ 16 มิ.ย. 2560
เวลา 11:07

เรื่อง ขอบความอุปถัมภ์ร่วมเป็นเจ้าของภาพโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ

น้อมถวายเป็นพระราชกรณียศแด่องค์พ่อหลวงของแผ่นดินปีที่ 3

เจริญพร ท่าน พลิกกรมดี มหาวิธานาสรรพกิจอุทิศคุณธรรม

เนื่องด้วยโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อ วันที่ 9 ม.ค. 2556 และ วันที่ 18 ม.ค. 2557 โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อกุณเป็นประธาน โครงการเพื่อน้อมถวายเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนม์มายุครบ 86 และ 87 พรรษา (ขณะพระองค์ยังมีพระชนม์มายุอยู่) และได้รับความอุปถัมภ์จากบรรดาท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมบริจาคช่วยโครงการมากพอสมควรทำให้ได้ช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ ไร่ได้หลายตัวและมอบให้เกษตรกรที่มีความประสงค์จะนำไปใช้งานเลี้ยงดูเขาให้มีชีวิตอยู่ตามปกติต่อไป ซึ่งโครงการที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพได้มีส่วนร่วมดูแลและร่วมกับหลวงพ่อดลอดมา แต่ขณะนี้ท่านมีอายุมากแล้วสุขภาพไม่อำนวยซึ่งเป็นสัจจะธรรมชาติของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ท่านยังคงมีเจตนารมณ์เหมือนเดิมคือความจงรักภักดีต่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของแผ่นดินเช่นเดียวกับพสกนิกรเราชาวไทยทุกท่านอยู่ตลอดมา และหลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้อาตมาภาพเป็นประธาน โครงการนี้เพื่อสานต่อ ไปตามพระราชดำริที่พระองค์ได้ทรงจัดตั้งธนาคารโค-กระบือขึ้นมา เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรให้คงอยู่ตลอดไป และอาตมาภาพเชื่อว่าทุกท่านคงรู้ว่าในแต่ละวันนั้นชีวิตของเขาต้องถูกฆ่าเพื่อสังเวทความอยากของมนุษย์ผู้เรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐวันละหลายตัว ทั้งที่เขาเหล่านั้นแต่ก่อนเคยมีพระคุณกับเรา ได้ช่วยไถ่ไร่ไถนาทำให้พวกเรามีข้าวกินตลอดมาแต่ทุกวันนี้เมื่อบ้านเมืองมีความเจริญขึ้นมาพวกเรากับลืมเขายังไม่พอ ยิ่งกินเลือดกินเนื้อเขานับว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของมนุษย์โดยแท้ทั้งที่ประเทศเราได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธมีจิตใจเมตตาอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนร่วมโลกเมื่อยามเดือดร้อน ตกทุกข์ได้ยากมาถึง และ โครงการที่ผ่านมามากไปซื้อไถ่ชีวิตโค-กระบือ กับหลวงพ่อก็ได้มองเห็นแววตาของเขาที่กำลังจะถูกนำไปฆ่าเป็นสิ่งที่สลดใจและเวทนาเป็นอย่างยิ่ง แต่พอเราได้ช่วยไถ่ชีวิตเขากลับว่าเขาแสดงความขอบคุณพวกเราที่ให้ชีวิตใหม่แก่เขา เพียงแต่ว่าเขาพูดไม่ได้เท่านั้น ที่อาตมาภาพกล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นความจริงที่เห็นมากับตาของตัวเอง สำหรับประโยชน์ของโครงการนี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ ๑. พวกเราได้ให้ชีวิตใหม่แก่เขา ซึ่งเคยมีบุญคุณกับเราตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษเรามาจนถึงยุคปัจจุบัน ๒. พวกเราได้ร่วมกันทำความดีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้แสดงความจงรักภักดีน้อมถวายของค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราชาวไทยไม่มีวันเสื่อมคลายไปจากหัวใจเราทุกคน

อาตมาภาพในนามโครงการนี้จะทำตามความประสงค์ของทุกท่านที่ร่วมบริจาคมาทุกประการ และอาตมาภาพขอเจริญพร เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการอันเป็นมหามงคลยิ่งสำหรับครั้งหนึ่งในชีวิตของเราชาวไทยไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์หรือประชาชนโดยทั่วไปสามารถร่วมกันแสดงพลังจิตศรัทธาทำความดีในครั้งได้ร่วมกันสละปัจจัย จะมากหรือน้อยตามกำลังเท่าที่ทำได้ แต่ขอให้ทำด้วยความศรัทธาที่เกิดขึ้นจากใจอันบริสุทธิ์จริงๆ เท่านั้น อานิสงค์ถึงจะมีและจะทำให้โครงการนี้บังเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ขอให้ท่านใช้ดุลยพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาของท่านเองว่าเห็นสมควรจะให้ความสนับสนุนอุปถัมภ์หรือไม่และไม่มีใครสามารถบังคับจิตใจท่านได้ สำหรับท่านที่เห็นสมควรอาตมาภาพขอความอนุเคราะห์เมตตาได้ช่วยบุญต่อไปด้วย เพื่อจะได้ช่วยไถ่ชีวิตพวกเขาได้หลาย ๆ ตัว โดยท่านจะร่วมบริจาคเป็นหรือเป็นคู่ก็ได้ ถ้าไถ่ชีวิตโคตัวละ 31,900 บาท ถ้าเป็นคู่ละ 62,900 บาท ถ้าเป็นกระบือตัวละ 39,900 บาท ถ้าเป็นคู่ละ 79,900 บาท (ราคาโค-กระบือ แพงมาก) และบริจาคได้ตามกำลังปัจจัยและกำลังเท่าที่สามารถทำได้เทอญ

ท้ายสุดนี้อาตมาภาพในนามประธานโครงการขออวยพรแก่ทุกท่านที่ได้ให้ชีวิตใหม่กับเขาเหล่านี้ขอให้เกิดสิ่งที่ดีงามใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต ขอให้มีความสุขกับปัจจุบันและจงมีพลังจิตใจเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคสิ่งเลวร้ายในการดำเนินชีวิตข้ามผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายแข็งแรง ด้วยอานิสงค์การให้ชีวิตใหม่แก่เพื่อนร่วมโลกเป็นทานในครั้งนี้ ขอคุณอำนาจบารมีคุณพระรัตนตรัยแก้ว 3 ประการ และคุณพระอริยะสงฆ์เจ้าทุกองค์ตลอดจน บุญบารมี องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จงดุ่มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป และขอความสันติสุขสงบสุขมีแต่ความร่มเย็นพึงเกิดขึ้นในแผ่นดินไทยและทั่วโลกตลอดกาลนานเทอญ

นางสาวพัชญาดา วิชาญ

16/11/60

เมตตาธรรมคำจูนโลก

ขอเจริญพร

พระประดิษฐ์ ธีรปญโญ

นางสาวพัชญาดา วิชาญ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

พระประดิษฐ์ ธีรปญโญ (ดวงศรี) หลวงตาประดิษฐ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประสานโครงการ

หมายเหตุ ญาติโยมมีความประสงค์จะร่วมโครงการนี้สามารถบริจาคผ่านธนาคารออมสิน สาขา นาวัง บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก เลขที่ 020213354770 ชื่อบัญชี พระประดิษฐ์ ธีรปญโญ วัดภูดวงดาว บ.โคกเจริญ ต.วังปลาป้อม อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39170 โทรติดต่อบริจาคได้เบอร์ 063-0196289 เบอร์แฟกซ์ 042-031177

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560